



สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



ฉบับที่ 07/2559 ประจำเดือนกันยายน 2559



กิจกรรมมารยาทสากล



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมมารยาทสากล เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2559 เพื่อให้ให้นักศึกษาเข้าใจถึงมารยาทสากลที่ทุกชาติถือปฏิบัติกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมารยาทที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงมารยาททางสังคมที่จำเป็นที่นักศึกษาควรทราบ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รุ่งเรือง วิชากรไพฑูริย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ นายสหรัฐ พงษ์วิมาน นายอนัส หะยิดาราแม นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ Miss La Thi Quyen นักศึกษาจาก Thai Nguyen University ประเทศเวียดนาม Mr. Sboniso Skhumbuzo Gumede นักศึกษาจาก Durban University of Technology (DUT) ประเทศแอฟริกาใต้ ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้อง B4101 อาคารเรียนรวม 1

กิจกรรมอบรมบุคลิกภาพ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2559 เพื่อให้ให้นักศึกษามีทักษะและมีการปรับตัวด้านบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันโดยจัดระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจากคุณชวณัฐ สุภัทโรบล ผู้จัดการกองประกวดนางสาวนครราชสีมา คุณวิศนไชย นันทพลวงศ์ ผู้ดูแลผู้เข้าประกวด Miss Grand International คุณเกียรติศักดิ์ ต้นธนะนา วิทยากรอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งททัย ขอผลกลาง จากสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม คุณชุตติกาญจน์ สิริรัชพล คุณจิตติมา พะนา จากส่วนกิจการนักศึกษา และคุณเดชาภรณ์ สำราญดี จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมเป็นวิทยากร

Industry – based Special Short Courses



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม Industry-based Special Short Courses : ธุรกิจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้โครงการ Industry-based Career Development เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ กลุ่มบริษัท ซีดีจี กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักศึกษาได้รับแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตลอดจนเกิดการเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงาน เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการผลิตสื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่การทำงานมากยิ่งขึ้น และทราบแนวทางในด้านอาชีพเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 39 คน

อบรมสหกิจศึกษาเชิงปฏิบัติการ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สนับสนุนให้คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมอบรมสหกิจศึกษาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดยสมาคมสหกิจศึกษาไทย โดยมีอาจารย์และบุคลากร ผ่านการอบรม จำนวน 7 ราย ประกอบด้วยคณาจารย์จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ราย คณาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ราย และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำนวน 2 ราย

ประเมินคุณภาพการศึกษา



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิตยา เกื้ออนนัติ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และหัวหน้าฝ่าย ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยการประเมินครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้เข้าเยี่ยมชม และสัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้างาน คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษา และนักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษาด้วย

ประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษา



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับคุณวัฒน์ชัย ประดับวงษ์ หัวหน้าส่วนสรรหา บริษัท ตะนาวศรีไถ่ไทย จำกัด ในโอกาสที่บริษัทเดินทางมาประชาสัมพันธ์โครงการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และได้ให้การต้อนรับคุณนิติรัฐ รุ่งเรือง และทีมงานฝ่ายสรรหา บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสที่บริษัทเดินทางมาประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวม 1

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 บริษัท สยามมิชลิน จำกัด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ในการเดินทางมาประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน การสมัครงานเพื่อเข้าร่วมงานกับสถานประกอบการ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ภายในสถานประกอบการ การรับสมัครพนักงาน การรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์งานเบื้องต้น โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และหัวหน้าฝ่ายให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 8 คน เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 และคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 43 คน เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการสหกิจศึกษา”

คัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สยาม มิชลิน จำกัด นำโดย คุณชจร จุลกทัพพะ ตำแหน่ง Industry Recruit Manager และทีมงาน เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ในการเดินทางมาคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2559 โดยได้มีการจัดสอบข้อเขียน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และการสัมภาษณ์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ ที่มีความสนใจไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล นำโดย คุณวันชัย ชัยวัฒน์พร จากสำนักสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ในโอกาสเดินทางมาคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2560 โดยได้มีการจัดสัมภาษณ์งานเบื้องต้น และจะมีการสัมภาษณ์งานรอบที่ 2 โดยคณะผู้บริหาร ในวันที่ 3 กันยายน 2559



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล นำโดยคุณสุริยา เอี่ยมเอิบ นักวิเคราะห์ระบบ และเจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือก บริษัท ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี จำกัด ในโอกาสเดินทางมาคัดเลือกและสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาประจำปีของบริษัท เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องสัมภาษณ์ อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยมีนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้ารับการสัมภาษณ์และคัดเลือกในกิจกรรมครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 7 คน



อาจารย์ ดร.ปิญญา บัวสมบุรา
ประธานคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ

“สหกิจศึกษาคือกิจกรรม (Activity) รูปแบบหนึ่งที่เราต้องการให้เกิดผลลัพธ์คือการพัฒนาของตัวบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งคือตัวนักศึกษาจากประสบการณ์จริงก่อนที่จะก้าวสู่โลกแห่งความเป็นจริงของชีวิตการทำงาน ผลลัพธ์หรือการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา อาจมองได้หลายมิติ ได้แก่ การพัฒนาด้านความรู้ โดยการได้นำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ซึ่งจะเกิดเป็นประสบการณ์เฉพาะตัวแก่นักศึกษาเอง การพัฒนาด้านสังคม เป็นการได้ลองเข้าไปใช้ชีวิตการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร และสังคม การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ ได้เรียนรู้จักการวางตัว การเป็นผู้นำและผู้ตาม การกล้าแสดงออกและกล้าเสนอความคิดเห็น ซึ่งทั้งหมดที่ได้กล่าวมานั้นจะเป็นผลลัพธ์ที่ส่งผลให้นักศึกษา รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน และมีความก้าวหน้าในชีวิตการทำงานในอนาคตต่อไป”



นายธัญเทพ ชูเกษม
นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2558
ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา

“ได้พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของงานที่ออกมาอย่างเต็มประสิทธิภาพ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตการทำงาน ความอ่อนน้อมถ่อมตน การมีสัมมาคารวะ การมีสัมพันธไมตรีที่ดี ต่อผู้ร่วมงานและบุคคลอื่นๆ ในสถานประกอบการ ควรรู้จักแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นทั้งทฤษฎีต่างๆ และความเป็นไปได้หรือการใช้งานเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงาน รู้จักมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ต้องมีความอดทนมานะ วิริยะอุตสาหะ ในบางครั้งเราต้องรับมือกับแรงกดดันต่างๆ ที่จะเข้ามาหาเรา ตั้งใจทำงานและกิจกรรมต่างๆ ให้เต็มซึ่งจะส่งผลดีต่อเราในภายภาคหน้าอย่างแน่นอน และสิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ ความมีน้ำใจและมีเมตตาจิต ต่อผู้อื่นอยู่เสมอ”

กิจกรรมในเดือนกันยายน 2559

3 ก.ย.59	- CPF สัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษารอบที่ 2	9 ก.ย. 59	- รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา โดย บริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3 – 4 ก.ย. 59	- อบรม 7 Habits	13 ก.ย. 59	- ประชาสัมพันธ์โครงการ “Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016” โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
5 ก.ย. 59	- ประชุมพนักงานศูนย์สหกิจศึกษา	15 ก.ย. 59	- บรรยาย หัวข้อ “ทักษะในการทำงานเป็นทีม และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ”
8 ก.ย. 59	- รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา โดย บริษัท อีเทอร์นี่ตี้ แกรนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	22 ก.ย. 59	- บรรยาย หัวข้อ “คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของสถานประกอบการ”
8 ก.ย. 59	- บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการสัมภาษณ์งาน”	29 ก.ย. 59	- บรรยาย หัวข้อ “วัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว”
9 ก.ย. 59	- ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กับ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		